

สารบัญ

	หน้า
บทความวิชาการ	
❖ การเข้าใจดิจิทัลกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ <i>ศักดิ์ศรีเรศ ประกอบผล</i>	1
❖ การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมให้ประสบผลสำเร็จ <i>นรินทร์ ชัญญาวิวัฒน์ และ รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ</i>	13
❖ การเรียนรู้แบบผสมผสาน Blended Learning ในวิถี New Normal <i>กุลธิดา ทุ่งคาใน</i>	29
❖ ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ <i>ปัญจนานฎ วรวัฒน์ชัย</i>	45
❖ PHPSimplex: โปรแกรมออนไลน์สำหรับคำนวณกำหนดการเชิงเส้น <i>ประสพชัย พสุนนท์ และ ชนิศรา ประยงค์หอม</i>	57
❖ การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาแบบดุลยภาพเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล <i>กาญจนา เดชสม และ รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ</i>	69
บทความวิจัยภาษาไทย	
❖ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TAI เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 <i>สุจิตรา แทนมีด และ สมภาพ แซ่ลี</i>	87
❖ การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนเกมร่วมกับเทคนิค การจัดการเรียนรู้แบบ STAD <i>ลลิตา ชูมมีน วรณภร ศิริพละ และ สมภาพ แซ่ลี</i>	97
❖ ผลการจัดการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการกลุ่มร่วมกับการเขียนสะท้อนคิดเพื่อส่งเสริมความสุข ในการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 <i>อรนิภา ไทยแท้</i>	109
❖ การพัฒนาเครื่องมือวัดพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่าง ฉับพลัน <i>วันชพร ถาวรสมสุข และ ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ</i>	125

	หน้า
❖ ทักษะการประกอบอาชีพที่สำคัญในโลกยุคใหม่ที่นักเรียนไทยควรได้รับการพัฒนา: การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็น วัชรสินธุ์ เฟิงบุบผา และ กนิษฐ์ ศรีเคลือบ	137
❖ การประเมินความต้องการจำเป็นทักษะทางสังคม สำหรับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พิศิษฐ์ ชำนาญนา สุพรรณณี จองวิวัฒน์สกุล และ วรศิริ ผลเจริญ	151
❖ ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยความสำเร็จการเรียนรู้ออนไลน์แอปพลิเคชันไลน์ ในช่วงวิกฤต COVID 19 นิตยา มณีวงศ์	161
❖ การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำผู้บริหารโรงเรียนกีฬา สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เสาวลี แจ่มใจดี ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์ และ พรพิพัฒน์ เพิ่มผล	175
❖ การพัฒนาเครื่องมือวัดกรอบคิดด้านการวัดและประเมิน และการปฏิบัติด้านการวัดและประเมินของครู กัญญาพัชรินดา เกสัชชา และ กนิษฐ์ ศรีเคลือบ	191
❖ การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็น พี่เลี้ยง เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในความรับผิดชอบของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จักรชัย ตระกูลโอสถ มนตา ตูลย์เมธาการ และ งามอาจ นัยพัฒน์	205
❖ การพัฒนาตัวบ่งชี้การเป็นโรงเรียนนวัตกรรม: การบูรณาการการวิเคราะห์ข้ามกรณีและ การย้อนรอยกระบวนการ ธัญวรรตม์ สิงห์จู่ และ ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ	219
❖ แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษที่ส่งเสริม คุณภาพการศึกษาวិถีใหม่ ชจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ และ วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์	235
❖ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน เพื่อเตรียม ความพร้อม ในการยกระดับผลการทดสอบ PISA ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ศุภลักษณ์ มีปาน	247